

HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước trên chặng đường đổi mới

NGUYỄN VĂN HÒA
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Suốt chặng đường lịch sử 90 năm qua, nông dân Việt Nam và tổ chức hội nông dân luôn một lòng tin theo Đảng, đóng góp rất lớn sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, vị trí, vai trò của giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định và phát huy. Tại Thái Bình, giai cấp nông dân nói chung, Hội Nông dân tỉnh Thái Bình nói riêng thực sự trở thành trung tâm, nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.



Mô hình sản xuất chiếu truyền thống của anh Nguyễn Văn Thân, xã An Vũ (Quỳnh Phụ) cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.

Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang

Trải qua 90 năm trưởng thành và phát triển, giai cấp nông dân Thái Bình trong các giai đoạn lịch sử đã nêu cao tinh thần cách mạng, một lòng theo Đảng, ra sức thi đua lao động sản xuất, viết nên "Bài ca năm tấn" góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". Từ phong trào khởi nghĩa của nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà và nông dân Tiên Hải những năm 30 của thế kỷ trước, giai cấp nông dân Thái Bình từng bước trưởng thành về mọi mặt. Tổ chức hội ngày càng được củng cố, phát triển, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nông dân. Người nông dân không chỉ sản xuất giỏi mà còn chiến đấu giỏi, là lực lượng hùng hậu, góp phần đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc

Mỹ xâm lược. Đặc biệt, các phong trào như: "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Tay cày tay súng", phong trào thủy lợi luôn có sự hưởng ứng, tham gia tích cực, chủ lực của nông dân và đã trở thành cao trào quyết tâm đánh thắng giặc ngoại xâm trên mọi lĩnh vực. Chỉ tính trong giai đoạn 1965 - 1974, nông dân Thái Bình đã đóng góp cho Nhà nước hơn 1 triệu tấn thóc. Mức đóng góp của nông dân Thái Bình ngày một cao, từ 80.760 tấn lương thực năm 1965 tăng lên 101.758 tấn lương thực vào năm 1967. Chính sự đóng góp tích cực của nông dân Thái Bình đã góp phần củng cố hậu phương vững chắc, tạo đà thắng lợi cho quân đội ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Vững bước trên chặng đường đổi mới
Với 10 kỳ đại hội đã qua, những đóng góp vào

công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của nông dân Thái Bình càng được khẳng định. Các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thực sự trở thành tổ chức vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nông dân. Với phương châm hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức hội cơ sở là nền tảng, xây dựng chi hội là địa bàn hành động, là cầu nối giữa tổ chức hội với hội viên, Hội Nông dân tỉnh Thái Bình đã tập trung xây dựng các mô hình hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, rà soát, coi trọng số lượng, chất lượng hội viên ở từng chi, tổ, hội, tăng cường kết nạp hội viên mới. Đến nay, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 253 cơ sở hội, 1.695

chi hội, 1.807 tổ hội với 305.694 hội viên tham gia sinh hoạt hội, chiếm gần 80% số hộ nông dân. Tổ chức hội xác định lấy lợi ích kinh tế làm trọng tâm để tổ chức, tập hợp hội viên nông dân thông qua

các loại hình tổ chức kinh tế, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể, tập trung và mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế thị trường; tổ chức các hình thức chuyển giao kiến thức và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, mở lớp tập huấn kỹ thuật, trình diễn kỹ thuật, xây dựng mô hình điểm, tổ chức tham quan trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Trong 5 năm 2015 - 2020, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" thực sự đi vào cuộc sống, tạo khí thế sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần vượt khó vươn lên của nông dân trong tỉnh. Toàn tỉnh có 1.471.703 lượt hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 83,13% tổng số hội viên nông dân; qua bình xét, suy tôn có 1.105.750 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 75,1% so với tổng số hộ đăng ký). Giúp đỡ hội viên về nguồn vốn, Hội Nông dân tỉnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội 1.098 tỷ đồng cho 35.711 hộ vay, với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.987 tỷ đồng cho 27.764 hộ vay. Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên vay tổng số tiền 29,034 tỷ đồng, trong đó của Trung ương Hội 13,6 tỷ đồng đầu tư 32 mô hình cho 369 hộ vay, Hội Nông dân tỉnh quản lý 9 tỷ đồng cho vay 25 mô hình với 272 hộ vay, còn lại 8 huyện, thành phố quản lý hơn 4 tỷ đồng cho vay 20 dự án với 966 hộ vay. Bình quân mỗi năm

các cấp hội đã phối hợp tổ chức gần 3.000 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 250.000 lượt nông dân. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức hội, tạo được niềm tin và thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân trong tỉnh từng bước khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới" bằng các hoạt động cụ thể như: Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chương trình, mục tiêu, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; vận động cán bộ, hội viên hiến hàng triệu mét vuông đất và đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, gần 2 triệu ngày công lao động để tham gia xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thành lập và duy trì các tổ vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn, tham gia xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp; tập trung xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, trong những năm qua, với những cống hiến của lớp lớp thế hệ nông dân trên địa bàn tỉnh đã góp phần đưa Thái Bình trở thành 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hữu Đích, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà



Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội nông dân là giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Những năm qua, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả cao như: chăn nuôi bò, nuôi cá rô đồng, dệt may, phát triển nghề và làng nghề... Bên cạnh đó, tổ chức hội đã tin cậy chấp giúp hội viên vay vốn của các tổ chức tín dụng, tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm của hội viên, giúp hội viên nâng cao giá trị của sản phẩm, tăng thu nhập và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Hải



Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, những năm qua, tổ chức hội nông dân đã tổ chức nhiều chương trình phối hợp mang lại lợi ích thiết thực. Đã có hàng nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia các lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tổ chức hội đã phát động tới 100% hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính từ các chương trình phối hợp trên đã góp phần giúp tổ chức hội ở nhiều địa phương xây dựng được các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; khai thác tiềm năng, lợi thế về nguồn vốn, đất đai, lao động và điều kiện cụ thể của địa phương. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo bước đột phá trong đời sống ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Phú Huynh, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ



Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tôi cải tạo 2ha đất trồng nhiều cây ăn quả, nuôi gà, lợn, cá theo tiêu chuẩn VietGAP, sau khi trừ chi phí mô hình của tôi thu về hơn 500 triệu đồng/năm. Thành công lớn nhất của mô hình chính là việc trang trại đã cung ứng được phẩm sạch đến tận tay người tiêu dùng ở Hà Nội. Đây là thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng hết sức khó tiếp cận, chính vì thế kinh nghiệm rút ra là phải làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng các loại chất kích thích, thuốc hóa học trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, tôi cũng tổ chức cho các hộ gia đình tham quan kết hợp du lịch sinh thái tại trang trại, giới thiệu nông sản sạch, từ đó có được niềm tin và uy tín với khách hàng. Tôi mong muốn tổ chức hội nông dân hỗ trợ hội viên, nông dân về vốn, giống để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất.

TIẾN ĐẠT

TIÊN HẢI

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong chăn nuôi

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, huyện Tiên Hải đã tích cực tuyên truyền các hộ chăn nuôi tập trung vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại nhằm bảo vệ đàn vật nuôi phát triển an toàn, ổn định. Ông Phạm Văn Việt, xã Nam Trung cho biết: Thực hiện khuyến cáo của ngành chuyên môn, tôi đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận bằng hóa chất Cloramin, với bột để bảo đảm cho gia cầm phát triển an toàn, ổn định, không bị dịch bệnh lây nhiễm. Ngoài thực hiện tốt khâu vệ sinh môi trường, tôi còn chủ động tiêm phòng vắc-xin

cho đàn lợn theo khuyến cáo của thú y viên. Không chỉ có các hộ chăn nuôi xã Nam Trung thực hiện tốt các đợt phát động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng vùng chăn nuôi mà nhiều địa phương của huyện Tiên Hải cũng đã triển khai đợt tiêu độc, khử trùng từ ngày 20/9 - 20/10 theo kế hoạch. Xã Nam Hồng là địa phương có nhiều trang trại, gia trại, do đó công tác tiêu độc, khử trùng tại các vùng chăn nuôi được chú trọng. Hiện nay, xã có gần 700 con lợn, trên 30.000 con gia cầm... Thú y viên đã triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh thường xuyên, tuyên truyền đến hộ chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc, khử

trùng tại các cơ sở, vùng chăn nuôi. Tập trung phát quang bụi rậm xung quanh chuồng nuôi, thường xuyên thu gom phân, rác thải để chôn hoặc ủ với bột, khơi thông cống rãnh không để các mầm bệnh có nơi trú ngụ lây lan đến đàn vật nuôi. Bà Lê Thị Phương Lan, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiên Hải cho biết: Thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh, lây lan, vì vậy bà con cần vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi thường xuyên, tiêm phòng đúng thời gian, đủ liều lượng các vắc-xin để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, bảo đảm phát triển

chăn nuôi an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, ngoài triển khai tiêm phòng định kỳ, huyện Tiên Hải khuyến cáo nông dân chủ động sử dụng các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các trang trại, gia trại. Tăng cường chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến người dân thường xuyên giám sát vùng chăn nuôi, hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi, nhất là các cơ sở sản xuất giống. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cách phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để người dân biết, chủ động thực hiện. Tổ chức 3 lớp tập huấn về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Ngoài

2.560kg hóa chất được hỗ trợ đợt 1, các địa phương trong huyện đã mua thêm 507kg, với bột 55.439kg để tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng với diện tích đạt 5.943.045m². Thực hiện lấy 160 mẫu sảw hầu họng để giám sát virus cúm gia cầm tại các chợ trên địa bàn; lấy 15 mẫu huyết thanh ở lợn tại vùng có dịch cũ để xét nghiệm. Kết quả, các mẫu đều âm tính. Để tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tiêu diệt triệt để mầm bệnh trong môi trường, hạn chế dịch bệnh xâm nhập, phát sinh gây tác hại cho đàn vật nuôi, huyện Tiên Hải triển khai đợt 2 từ ngày 20/9 - 10/10. Trong đó, khuyến cáo các hộ chăn nuôi phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, nơi chăn thả và khu vực xung quanh 1 lần/tuần. Đối với phương tiện, dụng cụ chuyên chở động vật, sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi; nơi nhốt động vật chờ giết mổ, cũng như các cơ sở chăn nuôi, cơ sở ấp, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, nhất

là kiểm soát gia cầm giống, gia cầm thịt, bán, giết mổ tại địa phương. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định về vận chuyển, buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc. Xây dựng kế hoạch xử lý ổ dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

MẠNH THẮNG



Các hộ chăn nuôi của huyện Tiên Hải thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.